

ỨC CUNG SẼ RÚT QUÂN KHƠI VIET-NAM

XEM TIN TRONG SỐ NÀY

HOM NAY

XEM TRANG 6
Kết quả
xô số K.T.
Đợt trang 6 mới ngày
HUYẾT LỆ
Tiểu thuyết mới

4 trang Tin tức ★ 2 trang Bài và Tài liệu

ĐUỐC NHÀ NAM

Năm thứ nhĩ - Số 298 THỜI TU 17-18-69 Chủ-nhiệm: TRẦN-TÂN-QUỐC
Trợ số 1, 4, Ng-văn-Thinh-NHÂN Ngày 9 tháng 11 (Đã) K.G.Đ. 6 tr. 10đ. Điện-thoại 90.887 - Hộp thư 904

CUỘC THI HANG THANG

Đợt Đuốc Nhà Nam Đợt IX—Tháng 11-69
CÒN 11 NGÀY SẼ KHỎA SỔ
Nhớ: 8.000đ Nh: 8.000đ — B: 2.000đ
— Tô hàng tư đũa hàng Mười mỗi hàng: 4.000đ
— Tô hàng 11 đũa 30: Mỗi hàng 5.000đ
Người ra còn 3 hàng đũa: Mỗi hàng 100đ (1) Một hàng
& tinh — 2) Một phụ nữ — 3) Một học sinh trường cao
hàng nhữ: từ 1.000 đến 2.000đ.
Xem trang 2. Câu hỏi và Mẫu thơ dự thi
* Tháng này sau kỳ đ.Đ.N.V. nên chỉ giữ lại 2
tháng sau là 11.

Được VN.CH đồng ý và sau khi tham khảo ý kiến các Đồng Minh:

MỸ RÚT THÊM 50.000 QUÂN

Tính đến ngày 15-4-1970 số Mỹ quân tại V.N sẽ còn 434.000 người thay vì 500.000 như 6 tháng trước.
T.TH. NIXON TUYÊN BỐ:

- Không chấp nhận sự đầu hàng nhục nhã BẰNG CÁCH THỎA MÃN NHỮNG ĐỜI HỒI CỦA PHE CỘNG SẢN
 - Vẫn tiếp tục hòa đàm mặc dầu hội đàm Bale đến nay không có một chút tiến bộ nào
- HOA THÀNH ĐÓN (16-12) — Trong đêm sân khấu thành ca truyền hình hôm 15-12, vào 7 giờ sáng thì ba 16.12 giờ Saigon Tổng Thống Nixon đã tuyên bố rằng tới ngày 15-4-1970 quân số của lực lượng Quân Sự Hoa Kỳ ở Việt Nam sẽ được giảm xuống còn 434.000.
Xem tiếp 1 trang 6

Báo quán «Chính Luận» bị đặt chất nổ

(XEM TIN RÓ NƠI TRANG 6)



Chánh tinh miền Nam (Kết luận)

NGHĨ VỀ NGÀY MAI...

của TRẦN TÂN QUỐC

BÀI VI.— Liên tiếp 5 bài trước, chúng tôi đã trình bày thể thức bầu cử tự nguyện thi Quốc gia theo nguyên tắc chủ, làm cách nào để người dân có thể đi bầu, đại diện của toàn khối dân chúng trong các lĩnh vực quốc gia để tinh thần và có đủ uy tín đối ngoại kể từ một mặt. Chính vì vậy người ta nghĩ ra nhiều phương thức tự nguyện nhằm bắt buộc ở Tổng Thống—qua trung gian hết là Tổng thống, tại Tổng Thống—chỉ phải để có một ĐASO TUYẾT ĐỐI trên tổng số thêm đầu phiếu, tức trên 50 phần 100.
Như đã nói, không ai khó khăn mà nghĩ rằng khả năng phục vụ của người dân được ghi ở mức độ cao nhất để có: Tuy nhiên, để tinh thần và trên phương diện tinh thần, từ sự tham gia của tất cả người lãnh đạo tới các cấp, giới rồi là ở trong.

Trước khi viết bài kết luận này chúng tôi được đọc bài «Tạp chí trên nhật báo Tiền Tuyến» số ngày 16-12 do hai già Lê Riêng với hai chuyên viên già An-anam của Mỹ» có đoạn như sau:

Một bữa tiệc trong một buổi đi chơi ngày của như người lương dân cho tới là một ông ty ông Y pha Nho tại trường Đại học Wyoming, rất tốt và rất tận tâm, trên xe ông ta mới bắt đầu về đến nhà ở VN. Tôi chỉ lái xe đến nhà chủ không phải là một vị nam sĩ—phần dân chủ & nơi này không giống như dân chủ ở nơi kia». Ông ta cho rằng chính quyền VN hiện tại đặc biệt (năm 1967) với số phiếu hơn 80% Tổng cộng 9 nhưng với thêm 20%... Vì các ông quan với chế độ lương dân, chỉ tranh giành quyền liên danh số phiếu đặc biệt ở trường cao. Hiện pháp VN hiện thời không bao giờ việc gì, số năm 1967 có những 8 liên danh. Do đó nên phải đặc biệt không nghĩ. Ông chỉ không nghĩ về số 99 phần trăm không? Tôi hỏi lại và ông hưởng dân viên chỉ cười mà không đáp.

Câu chuyện của kẻ già Lê-Riêng chỉ trên được đăng rõ ràng cho các lực lượng tự lực luận lại bài này. Và nó nói lên cách quan trọng của tự lực để thêm đặc biệt ở phương diện tinh thần và tâm lý như chúng tôi đã nêu lên khi đàm trong loại bài này.

Ông giáo sư Đại học Wyoming và một phần dân tộc ở tự lực để thêm đặc biệt của T.Th. Tự lực của Phó T.Th. Kỳ tự lực liên danh 9 vào năm 1967. CHỈ CÓ ĐƯỢC 34 PHẦN 100. Người nước ngoài, mà không biết rằng tự lực để thêm đặc biệt ở các khối (chứ không phải tập thể) nói chung (giao) của Tổng Thống Ng văn Thiệu. Vậy nói chỉ là để có tự lực trong nước, một khối để phân hóa trong nước để một mặt, cũng sẽ biến thành các khối để phân hóa chính quyền được sau như phương thức tranh đấu dân tộc.

Gần đây, chúng tôi đang tranh đấu tranh đấu dân tộc đang được của chính quyền Nguyễn văn Thiệu, như lực lượng thời đó, như nhóm của khối để dân chúng, đã không hề thêm cho liên danh 7 năm 1967 đến 60 phần 100 để một mặt chỉ tranh chấp quyền hiện hữu chưa thể tự lực để liên danh dân tộc. Một khối để chính quyền tự lực để thành phần chính của dân tộc... cũng chỉ có cái tự lực 34% của Tổng Thống Ng văn Thiệu để phân hóa tự lực để của FNCH từ cuối năm 1967 đến nay. Đó là chưa kể sự khôi phục lại của phe Cộng sản nhằm có một số bộ của ta trong việc tự lực để của ông lãnh đạo trên các dân tộc dân tộc.

Đến đây thì tôi của kỳ già Lê-Riêng cho giới sự Đại học Wyoming nói là: chính tôi nghĩ rằng, đó chỉ là một mặt tranh đấu trong cuộc đời thời kỳ tiến và thối mà thôi. Trong số các quốc gia dân chủ thì giới giới này.

(Xem tiếp bốn trang 6)

Giờ chốt » báo «Chính Luận» thiệt hại tới 3 triệu đồng, hai cán hai bên thiệt hại tới 2 triệu. Ba tên không bỏ chạy thoát

Sau 8 ngày thăm Bắc Việt theo lời mời của Hoàng minh Giám

CẢM NGHĨ KHI Ở HÀ NỘI VỀ...

Theo nhận xét của kỹ nghệ gia Mỹ CYRUS EATON :
BÁC VIỆT CÓ «THIỆN CHÍ HÒA BÌNH»
sống vẫn lo ngại Mỹ tiếp tục chiến tranh bằng cách này hay cách khác

ỨC CUNG SẼ RÚT QUÂN

nhưng bao giờ và bao nhiêu vẫn chưa được loan báo
Lời tuyên bố của Thủ tướng Uc gây ngạc nhiên lớn tại thủ đô Canberra
CANNBERRA (16-12).— Hôm thứ ba 16-12, thủ tướng Uc John Gorton loan báo là Uc sẽ rút một phần lực lượng ở Việt Nam của thủ tướng Gorton trong hợp với bài diễn văn rút tiền quân Mỹ của TT Nixon nhưng ông Gorton lại đã không cho biết là Uc sẽ rút bao nhiêu trong số 8000 quân hiện có ở VN.

HẠ VIỆN

CÔNG TRƯỜNG, CÔNG TẮT CÓN TRANH ĐẤU... NHƯNG
VĂN ĐÒI HUỖY BỎ
N.Đ. số 1569 về Thuế Kiệm-Uớc
nhưng gần 2 phần 3 trên tổng số Dân biểu... không đi họp hoặc đến kỳ tên... chuẩn mới!

ĐỒNG BẠC VIỆT-NAM

BÀI VI
Sưu khảo của ĐUỐC NHÀ NAM
Liên tiếp 5 bài rồi, chúng tôi nói làm một sự thật, sự thật đó là tài liệu chứng minh. Chúng tôi nói lên sự thật của quá khứ... Vì quá khứ luôn luôn là một bài học quý giá cho tương lai.
Sự thật của sự thăng trầm của Đảng Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam qua nhiều biến chuyển của thời cuộc.
Về hiện tại, bạn đã nhận sự lãnh đạo của Đảng Đệ Nhất Cộng Hòa Việt Nam qua nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm... tranh luận với Pháp đã rút đi, tay họ lại cầm một số quân lính, cầm có nước, đem nó ra làm hành, thì... lại gặp? Kết quả gây tranh luận dân tộc, là làm sao nói làm sao cho trôi!
Đem ra thì... chỉ Hủy Uớc Phan, người ta mới thấy chân sách Hồi Đồi có những đặc điểm sau đây MỘT:— Vàng sẽ người là một thành phố Việt Nam (cũng như chính phủ Miền Bắc) như họ học được— thì dù như xuất thân cao, cao, tăng... ra người cũng— phải như học của Quý tá của Hồi Đồi Pháp (Fonda Franca de St. Valentin des chancés).
(Xem tiếp trang 6)

NÓI RÓ LẠI
Phản quyết của T.C.P.V
SÁIGON.— Những phản quyết của T.C.P.V trước sự kiện này là Ủy ban Thường niên (T.C.P.V) tại Tổng trường Kiên Định, thành phố Sài Gòn, đã quyết định sẽ tiếp tục đấu tranh chống lại sự tiếp tục đưa quân Mỹ vào Việt Nam.

Xem tiếp V trang 6

Xem tiếp R trang 6

Trong 216 vụ khủng bố của C.S

554 thường dân THƯƠNG VONG nội tuồn qua Đờ Gio Hoàng phải xốt xa An hản.

SÁIGON (16/12).— Từ chiều thứ ba cho nay, sau 4 ngày không hề có CS lấy ra đã gia tăng khốc liệt hơn, kết quả đã 554 thường dân bị thương bị thương hoặc bị bắt cóc trong những vụ tấn công ở các tỉnh miền trung. Tổng số nạn nhân của vụ này là 131 người chết, 371 bị thương và 52 bị bắt cóc, 215 bị khủng bố được ghi nhận trên toàn quốc. Trước đó có 162 vụ tấn công khác.

HONGKONG 15-12 (AFP).— Sau 8 ngày thăm Bắc Việt, kỹ nghệ gia Hoa Kỳ Cyrus Eaton đã ghi Hongkong tuyên bố rằng ông thấy chính phủ Hanoi « có do thiện chí » khiến ông tin rằng một cuộc đàm phán giữa Mỹ và BV có thể thực hiện ở vấn đề chiến tranh Việt Nam.

Ông Eaton đã cho các kỹ nghệ gia BV cho Thủ tướng Phan văn Đáng và Ngoại trưởng Nguyễn Văn Thiệu. Theo ông thì việc này quan trọng vì sự tuyên bố của các nhà lãnh đạo BV rằng TT Nixon muốn tiếp tục chiến tranh bằng cách này hay cách khác.

Ông Eaton cho biết rằng đã có những «điều kiện thực tế» rất rõ ràng về phía Hồngkong tuyên bố với:

Xem tiếp R trang 6

Trong 216 vụ khủng bố của C.S

Đờ Gio Hoàng An hản.
VATICAN.— Trong việc này đây là một thành quả của các cuộc đàm phán về tranh chấp tôn giáo, Đờ Gio Hoàng với các linh mục và tăng sĩ « có 3 sự kiện đáng chú ý xảy ra trong số linh mục giáo phận và người dân là một thành phố ở Nigeria, các chức trách VN và quốc gia đ.Đ.N.V. trong đ.Đ.N.V.
Xem tiếp R trang 6

ĐUỐC NHÀ NAM CỦA VIỆT-LANG GIỮ TRƯỚC THỜI QUỐC

Ynghĩa của đợt rút quân thứ ba

Đợt thay quân thứ ba của Mỹ đã được Tổng thống Nixon quyết định là 50.000 người, một con số khá cao so với hai đợt trước (trước đây).
Thực tế đợt thay quân thứ ba này được quyết định ở đảo Midway vào ngày 6-6-69 chỉ có 25.000 người. Người ta hiểu rằng đây là một bước đi nhằm để tiến, có tính cách một sự nghiêm chỉnh, để xem kế hoạch «chạy được» hay không.
Đó là bước quan trọng trong tiến trình 8 đợt thay quân thứ ba được Tổng thống Nixon loan báo với sự đồng ý của chính phủ VN.C.B. Đó là con số 25.000 người và như vậy chỉ có hai đợt trước có 50.000 người.
Đợt thay quân thứ ba là 50.000 người, người ta có thể nhận thấy một sự tiến bộ rõ ràng về quân số. Đồng thời những lời tuyên bố của Tổng thống Nixon ngày thứ hai 12 vừa qua đã bác bỏ một sự lạc quan được gọi là «đạt», và tinh thần chung của Việt Nam.
Mười tháng loan trước (8-12-69) Tổng thống Nixon nói rằng có thể phải 2 hay 3 tuần nữa ông mới công bố chính sách thay quân của Mỹ ở Việt Nam. Đó là tuyên bố đã được đưa ra để củng cố tinh thần của người dân và là một công cụ của công tác tuyên truyền và củng cố nội bộ.
Phải chăng là Tổng thống Nixon đã muốn cho địch thất vọng, luôn luôn công bố công bố sớm và bất ngờ đợt thay quân thứ ba?
Nếu Ông quyết định cho đưa quân của Mỹ thì cũng đúng: là gần ngày ông đã đưa ra (theo kế hoạch) để một nhóm chức của ông làm quân số kế hoạch thay quân của Mỹ thì rõ ràng là họ đã bị «bỏ» và bị chia cắt trong.

Đó là vào chiều ngày 15-12 ông đã đợt thay quân của Việt Nam người ta có thể dự đoán được, vì đợt thay quân thứ ba chính thức trên ngày 15-12-69.

Xem tiếp W trang 6

37 năm trước tại Côn Nôn

ĐỘC ĐÁO BÀO QUỐC GIỮ CHỨC CHỦ TỊCH NHÀ NƯỚC BẮC VIỆT CỘNG SẢN

37 năm sau, ông Tôn kế vị ông Hồ tạ thế, giữ chức Chủ tịch Nhà nước Bắc Việt Cộng sản

Họ Tôn cộng sản trước họ Hồ

VI. - Chữ họ (Côn Nôn) đời trước họ Hồ... Ông Tôn kế vị ông Hồ tạ thế, giữ chức Chủ tịch Nhà nước Bắc Việt Cộng sản... Ông Tôn kế vị ông Hồ tạ thế, giữ chức Chủ tịch Nhà nước Bắc Việt Cộng sản...

Dành cho các bạn trẻ

Minh Trí trả lời... (Kính dâng hương hồn thầy Nguyễn Văn Thiệu) của VÕ HỒNG NGHIỆM

Thắc mắc

Thầy đã vào đất lành... (Kính dâng hương hồn thầy Nguyễn Văn Thiệu) của VÕ HỒNG NGHIỆM

Phong chữ mặt

MINH CHÂU ĐÔNG NHƠN KHOA... Phong chữ mặt... Minh Châu Đông Nhơn Khoa...

Thơ bài gửi Minh Trí

Thơ bài gửi Minh Trí... (Kính dâng hương hồn thầy Nguyễn Văn Thiệu) của VÕ HỒNG NGHIỆM

Thơ suy

Thơ suy... (Kính dâng hương hồn thầy Nguyễn Văn Thiệu) của VÕ HỒNG NGHIỆM

Chiến tranh V.N. 15 năm... Từ Hội nghị Genève 1954... đến Hòa đàm Bate 19 8

Chiến tranh V.N. 15 năm... Danh sách các đơn vị và nhân vật...

Độc Đáo Nam đợt IX

Câu hỏi chính... (Kính dâng hương hồn thầy Nguyễn Văn Thiệu) của VÕ HỒNG NGHIỆM

Câu hỏi phụ

Câu hỏi phụ... (Kính dâng hương hồn thầy Nguyễn Văn Thiệu) của VÕ HỒNG NGHIỆM

Phốt qua

Phốt qua... (Kính dâng hương hồn thầy Nguyễn Văn Thiệu) của VÕ HỒNG NGHIỆM

Hoạt trường

Hoạt trường... (Kính dâng hương hồn thầy Nguyễn Văn Thiệu) của VÕ HỒNG NGHIỆM

Thái Văn Cao

Thái Văn Cao... (Kính dâng hương hồn thầy Nguyễn Văn Thiệu) của VÕ HỒNG NGHIỆM

Thứ Tư 17-12-1969 (Ngày 9 tháng 11 cũ kỹ)

Hồi 6 giờ 30 sáng 16-12-69

Đo một bọn khủng bố đi xe gắn máy và có nổ súng

TOÀN QUÂN ĐẢO «CHÍNH LOẠN»

BI ĐẠT CHẤT NÒ THIỆT HẠI NẶNG

Điều đáng mừng là không có anh em ký giả nào bị thương 2 người nhà có nạn bị thiệt hại lý

SAIGON: (16-12) - Đứng 7 giờ sáng 16-12 1 tôi đến nơi 12 chiếc xe của bọn cún đàng tiếp tục tấn công.

Cho Nguyễn Trọng Lâm đứng bên cột điện trước đường phố và không biết bao nhiêu là giầy dép vẫn nổ súng tung tóe khắp nơi.

Một ông Thiệu Tá nổ súng lung tung Bịnh hàng xóm

trước khí giới

1 thanh niên bị trúng đạn ĐÓNG THÀNH - Khoảng 2 giờ sáng 14 tháng 12-1969, tại khu Sứ Tráng 281 Nguyễn Trãi...

1970: VỚI NHỮNG ĐIỀU KIỆN NÀO VÀ ai được phép mang súng

SAIGON 16-12 - Theo báo chí nói rằng các ông Thiệu Tá và Phan Văn...

Kính gửi bạn đọc Lòng tri ân

Từ năm 1968, sau khi nhận xét tình hình nước nhà, chúng tôi đã quyết định: nếu có chủ trương một nhà báo phải xuất bản 8 trang, hoặc tối thiểu là 6 trang...

TIẾN LÊN 6 TRANG

Chỉ có 1 thanh niên trước chúng tôi là, Đuốc Nhàn/Vấn một ông học vụ xử sở quê hương với đường lối đi về từ buổi đầu.

Thành trí ân

Chỉnh lý đường lối, đến dịp tiến lên 6 trang với giá một đồng, Đuốc Nhàn/Vấn rất cảm động nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của đồng bào các giới, của quân đội...

Tổng thông Nguyễn-V. Thiệu đã chuyển sang Quốc Hội

10 ĐU LƯỢT CẢI TỐ

toàn bộ hệ thống thuế vụ Quốc gia để tạo sự công bằng

SAIGON 15-12 - Vào buổi Tổng Thông báo, Tổng thông Thuế Thuộc Bộ Nguyễn-V. Thiệu đã chuyển sang Quốc Hội 10 dự luật về thuế.

1) Giảm thuế với các người nộp thuế thấp gọi là thuế: quốc gia, nông dân và người lính lương.

Sự đoán 5 Bộ Bình trật đánh lừa ở Bộ đốp C.S. LẬP « SỔ ĐEN » ĐỀ LÀM GÌ?

Đầu hiệu gia tăng khủng bố tại Vũng I CT

SAIGON (16-12) - Trong khung khổ chiến đấu Toàn thắng tại tỉnh Phước Long, hồi 6 giờ sáng hôm nay...

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

Đạo lai vách, mách rừng

«MIA SAU CÓ ĐÓT»

Những Cháu như sau, trong một cuộc tìm kiếm tại một ngôi làng ở tỉnh Bình Định...

CÁC QUÂN ĐÀU TINH VĨ ĐÀNG

Quốc gia có một nền văn minh và một nền văn hóa cao...

LẠI CHUYỆN «CON CHOC» AY

Thật là được mà thôi! Tôi nhớ được một câu chuyện rất thú vị...

«Mười Saigon»

SAIGON - Bộ Tổng Tham Mưu Bộ Quốc Phòng đã ra lệnh cho các đơn vị...

ĐANG HIP-PI GIẾT NGƯỜI VÀ MUA TÚY

SAIGON 15-12 - Một phái đoàn của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng Sản Việt Nam đã đi công tác tại Vũng I CT.

III - Một sinh viên đại học cũng bỏ gia đình đi theo «đàng giẻng»

Họ lấy tiền để đi theo «đàng giẻng», tìm kiếm kiếm sống...

ĐẶC BIỆT CỦA ĐUỘC NHÀ NAM

QUAI THAI

TẠI SAO SANH RA QUAI THAI?

Thủ phạm đầu tiên: thuốc an thần Thalidomide

Phương pháp ngăn ngừa: dùng dùng thuốc men bừa bãi trong thời gian mang thai

MINH-TRỊ trình bày

BÀI XII - Trong số hơn một triệu trẻ em, chúng tôi đã làm các công tác để tìm một cái tên cho các loại quái thai... Thalidomide

Những đứa trẻ quái thai... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Không thể có chuyện cha bà... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Con họ đã không cần... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Tại sao sanh ra quái thai... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Như đã nói trong bài trước đây... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Những yếu tố cơ học... Thalidomide... Những đứa trẻ quái thai...

Tiếp theo K trang 8

Phụ nữ sống khỏe mạnh

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

Đang tiếp... Phụ nữ sống khỏe mạnh... Những yếu tố cơ học...

NGUYỄN VĂN HẠNH DAN

KIẾN GIANG

Nhân viên phụ đợc các Ty, Sở các Tỉnh miền Tây xin đợc hưởng phụ cấp 1.000 đồng...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Nhà báo Nguyễn Văn Hạnh... Kiến Giang... Những yếu tố cơ học...

Quang

TVI Thứ tư 17-12-69

ĐÀI VIỆT NAM

15:30 Đài tiếng nói Việt Nam

16:30 Đài tiếng nói Việt Nam

17:30 Đài tiếng nói Việt Nam

18:30 Đài tiếng nói Việt Nam

19:30 Đài tiếng nói Việt Nam

20:30 Đài tiếng nói Việt Nam

21:30 Đài tiếng nói Việt Nam

22:30 Đài tiếng nói Việt Nam

23:30 Đài tiếng nói Việt Nam

24:30 Đài tiếng nói Việt Nam

25:30 Đài tiếng nói Việt Nam

26:30 Đài tiếng nói Việt Nam

27:30 Đài tiếng nói Việt Nam

28:30 Đài tiếng nói Việt Nam

29:30 Đài tiếng nói Việt Nam

30:30 Đài tiếng nói Việt Nam

31:30 Đài tiếng nói Việt Nam

32:30 Đài tiếng nói Việt Nam

33:30 Đài tiếng nói Việt Nam

34:30 Đài tiếng nói Việt Nam

35:30 Đài tiếng nói Việt Nam

36:30 Đài tiếng nói Việt Nam

37:30 Đài tiếng nói Việt Nam

38:30 Đài tiếng nói Việt Nam

39:30 Đài tiếng nói Việt Nam

40:30 Đài tiếng nói Việt Nam

41:30 Đài tiếng nói Việt Nam

42:30 Đài tiếng nói Việt Nam

43:30 Đài tiếng nói Việt Nam

44:30 Đài tiếng nói Việt Nam

45:30 Đài tiếng nói Việt Nam

46:30 Đài tiếng nói Việt Nam

The hạo Kết quả một chuyên đề V.N 22 HUY CHƯƠNG trong tổng số 454

Người trẻ miền Bắc đang được Thủ Lâm... Liên trường

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Liên trường THÈ THẢO, VĂN NGHỆ

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thêm phần chỉ tiết

Thuốc gia truyền Hoa Liễu (Phong tình) LÂM MỸ SANG ĐỒ... THUỐC GIA TRUYỀN Hoa Liễu (Phong tình)

TU - THẢO - TỒ Thuộc nước trị CẢM - NÓNG - BAN rít hay... TU - THẢO - TỒ

Thuốc gia truyền BỆNH TRỊ VÀ TỬ CUNG... THUỐC GIA TRUYỀN BỆNH TRỊ VÀ TỬ CUNG

Đuộc Nhà Nam Ban có bạn gì vọng... Đuộc Nhà Nam

Tên: Thuỷ Tiên - tên thật là của PHÚ ĐỨC (Số 196)



Tài trí siêu phàm của Nghĩa Hiệp

(Tiếp theo)
-Hà ngọc An rất mê võ thuật...
-Tôi lấy làm kinh ngạc...
-Tôi cũng không dám...
... (text continues with details of the author's martial arts journey and the 'Nghĩa Hiệp' group)



Khảo luận của NGUYỄN TỬ QUANG

THỀ CHA BÀ THIÊN HA (Tiếp theo)
XXXIII. NGỒ BỊ DIỆT VONG - THỀ CHIA
BA TÀN CƯỚC; THIÊN HA VỀ MỘT MŨI...
... (text continues with a philosophical or historical discourse)

TỬ 1927 ĐẾN 1937
10 NĂM LĂNG BẢO SAIGON

với những kỷ giã đàn anh bị thực dân đàn áp

(Bản 75)
HỘI KÝ của NGOA LONG
Đo đó mà lên có chuyện...
... (text continues with a historical account of the 1927-1937 period in Saigon)

CHUYÊN DÀI CỦA ĐUỐC NHÀ NAM

Phan Châu Kim Huê
Lỡ lòng nước đục trong
Trăm năm đó một tên long
... (text continues with a piece of poetry or a short story)

(Số 6)

Phan Châu Kim Huê
Những neo đường đất nước
Truyện dài xã hội của ĐNN
... (text continues with a social commentary or story)

(Số 68)

Phan Châu Kim Huê
Những neo đường đất nước
Truyện dài xã hội của ĐNN
... (text continues with a social commentary or story)

Đồng bạc Việt-Nam

(Tiếp theo trang 1)

Như vậy, có nghĩa là Quỹ của Hội Đốc tại các quốc gia...
...đồng bạc Việt-Nam...

RANG, dân sự...
...đồng bạc Việt-Nam...

RANG, dân sự...
...đồng bạc Việt-Nam...

RANG, dân sự...
...đồng bạc Việt-Nam...

RANG, dân sự...
...đồng bạc Việt-Nam...

RANG, dân sự...
...đồng bạc Việt-Nam...

RANG, dân sự...
...đồng bạc Việt-Nam...

RANG, dân sự...
...đồng bạc Việt-Nam...

RANG, dân sự...
...đồng bạc Việt-Nam...

RANG, dân sự...
...đồng bạc Việt-Nam...

RANG, dân sự...
...đồng bạc Việt-Nam...

RANG, dân sự...
...đồng bạc Việt-Nam...

RANG, dân sự...
...đồng bạc Việt-Nam...

RANG, dân sự...
...đồng bạc Việt-Nam...

RANG, dân sự...
...đồng bạc Việt-Nam...

RANG, dân sự...
...đồng bạc Việt-Nam...

RANG, dân sự...
...đồng bạc Việt-Nam...

KET QUẢ KIẾN THIẾT
Lớp 12 1C, 2C, 3C, 4C
NGAY 18-12-1969

Table with 2 columns: Candidate Name, Score. Includes names like NGUYEN THI THUY, NGUYEN THI HOA, etc.

Đã lên học tiếp ở các trường...
...đồng bạc Việt-Nam...

Không có chủ quyền liên...
...đồng bạc Việt-Nam...

Thuyết trình
Trước: Bà, Bà Trưng...

Thuyết trình
Trước: Bà, Bà Trưng...

Thuyết trình
Trước: Bà, Bà Trưng...

Thuyết trình
Trước: Bà, Bà Trưng...

Thuyết trình
Trước: Bà, Bà Trưng...

Thuyết trình
Trước: Bà, Bà Trưng...

Thuyết trình
Trước: Bà, Bà Trưng...

Thuyết trình
Trước: Bà, Bà Trưng...

Thuyết trình
Trước: Bà, Bà Trưng...

Thuyết trình
Trước: Bà, Bà Trưng...

Thuyết trình
Trước: Bà, Bà Trưng...

Thuyết trình
Trước: Bà, Bà Trưng...

Nghỉ về ngày mai..

(Tiếp theo trang 1)

Pháp là một trong những nước...
...nghỉ về ngày mai..

QUẢN BÀU, liên lạc...
...nghỉ về ngày mai..

QUẢN NHÌ, chỉ có 2 liên đoàn...
...nghỉ về ngày mai..

TRẦN-TÂN-QUỐC
Liên lạc...
...nghỉ về ngày mai..

TRẦN-TÂN-QUỐC
Liên lạc...
...nghỉ về ngày mai..

TRẦN-TÂN-QUỐC
Liên lạc...
...nghỉ về ngày mai..

TRẦN-TÂN-QUỐC
Liên lạc...
...nghỉ về ngày mai..

TRẦN-TÂN-QUỐC
Liên lạc...
...nghỉ về ngày mai..

TRẦN-TÂN-QUỐC
Liên lạc...
...nghỉ về ngày mai..

TRẦN-TÂN-QUỐC
Liên lạc...
...nghỉ về ngày mai..

TRẦN-TÂN-QUỐC
Liên lạc...
...nghỉ về ngày mai..

TRẦN-TÂN-QUỐC
Liên lạc...
...nghỉ về ngày mai..

TRẦN-TÂN-QUỐC
Liên lạc...
...nghỉ về ngày mai..

TRẦN-TÂN-QUỐC
Liên lạc...
...nghỉ về ngày mai..

TRẦN-TÂN-QUỐC
Liên lạc...
...nghỉ về ngày mai..

TRẦN-TÂN-QUỐC
Liên lạc...
...nghỉ về ngày mai..

TRẦN-TÂN-QUỐC
Liên lạc...
...nghỉ về ngày mai..

Mỹ rút thêm 50 ngàn quân

(Tiếp theo trang 1)

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

Ngươi - tức 115.500 người...
...Mỹ rút thêm 50 ngàn quân...

TIN GIỚI THIỆU

BẢO CHÍNH LUẬN
Thiết hại lợi
ba triệu đồng
và chưa xuất bản
được hôm nay

BẢO CHÍNH LUẬN
Thiết hại lợi
ba triệu đồng
và chưa xuất bản
được hôm nay

BẢO CHÍNH LUẬN
Thiết hại lợi
ba triệu đồng
và chưa xuất bản
được hôm nay

BẢO CHÍNH LUẬN
Thiết hại lợi
ba triệu đồng
và chưa xuất bản
được hôm nay

BẢO CHÍNH LUẬN
Thiết hại lợi
ba triệu đồng
và chưa xuất bản
được hôm nay

BẢO CHÍNH LUẬN
Thiết hại lợi
ba triệu đồng
và chưa xuất bản
được hôm nay

BẢO CHÍNH LUẬN
Thiết hại lợi
ba triệu đồng
và chưa xuất bản
được hôm nay

BẢO CHÍNH LUẬN
Thiết hại lợi
ba triệu đồng
và chưa xuất bản
được hôm nay

BẢO CHÍNH LUẬN
Thiết hại lợi
ba triệu đồng
và chưa xuất bản
được hôm nay

TIN MỪNG

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

TIN MỪNG

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

TIN MỪNG

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

Chẳng thể nhận được tin...
...TIN MỪNG...

BUCHÉ de NOËL
MOKA GIANG SINH
NGOÀNG, GÀ TAY, GÀ TAY ĐÓI THỊT
BANH MÌ, NGÓT BÒ LAO

GIỚI MƯA THU
Đã lên học tiếp ở các trường...
...đồng bạc Việt-Nam...

GIỚI MƯA THU
Đã lên học tiếp ở các trường...
...đồng bạc Việt-Nam...

GIỚI MƯA THU
Đã lên học tiếp ở các trường...
...đồng bạc Việt-Nam...